

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ ดีคำวงศ์	ประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ยงยุทธ ดีคำวงศ์	
๒	นายกัณฑ์ ธนวงค์	รองประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	กัณฑ์ ธนวงค์	
๓	นายไชยรัตน์ ดีอินคำ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ไชยรัตน์ ดีอินคำ	
๔	นายพัฒน์ คำนนี	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	พัฒน์ คำนนี	
๕	นางสุภาพ ใจจันทร์	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุภาพ ใจจันทร์	
๖	นายสันต์ ศรีสีดา	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สันต์ ศรีสีดา	
๗	นางชนทอง ดีพิชัย	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ชนทอง ดีพิชัย	
๘	นายสุชาติ ดีสุดหล้า	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุชาติ ดีสุดหล้า	

ผู้ไม่มาประชุม - ผู้ขาดประชุม - ผู้ลาประชุม -  
ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	ปลัด อบต.น้ำเกี๋ยน/ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	
๒	นายผ่อง มหาวงศ์นันท์	กำนันตำบลน้ำเกี๋ยน	ผ่อง มหาวงศ์นันท์	
๓	นางธัญชนก ศรีทองสุข	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ธัญชนก ศรีทองสุข	
๔	นายต่อม คุณะยศ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	ต่อม คุณะยศ	
๕	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	ผอ.กองช่าง	อดิศร ศรีจันทร์ดี	
๖	นางสุวลักษณ์ สนมิม	ผอ.กองคลัง	สุวลักษณ์ สนมิม	
๗	นายปรีชา ดีสม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	ปรีชา ดีสม	
๘	นายพิสุจน์ เกียนเรื่อน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	พิสุจน์ เกียนเรื่อน	
๙	นางสุภาพร ชินวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุภาพร ชินวงศ์	
๑๐	นายจิตติกร ลำทะสอน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	จิตติกร ลำทะสอน	

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๒ /๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑

วันอังคาร ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วประธานสภาฯได้ตรวจสอบลายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ได้อ่านประกาศอำเภอกฎเพียง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ในวาระที่ ๑ มีเรื่องแจ้งให้ทราบและดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.๑ เรื่องการเสียชีวิตของนายมังกร ตีปินตา นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตามที่ทุกท่านได้รับทราบแล้วกรณี นายมังกร ตีปินตา นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้เสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนที่ได้สูญเสียผู้นำไปแบบกระทันหันและในการนี้ก็ทำให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน พ้นจากตำแหน่งไปด้วย สำหรับภารกิจในการบริหารในอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารก็จะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและได้ผู้บริหารมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ที่ประชุม มีมติรับทราบ

๑.๒ เรื่องการลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้แจ้งเรื่องการเสียชีวิตของนายมังกร ตีปินตา นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนและภารกิจในการบริหารในอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารก็จะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารมาแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนด้วยนั้น ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบในการขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ตามที่เสนอมารหรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพร้อมศีรษะ

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง

-มีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง

-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและได้ลงนามในคำสั่งให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนพ้นจากตำแหน่ง

๑.๓ เรื่องการเลือก.../

### ๑.๓ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนชั่วคราว

ประธานสภา

กล่าวกับที่ประชุมว่าตามที่ได้มีมติเห็นชอบในการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนไปแล้วนั้น ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง จำเป็นจะต้องมีการเลือกคนใหม่มาแทนแต่เราได้บรรจุระเบียบวาระไว้ในวาระที่ ๔ แล้ว แต่เนื่องจากการประชุมจำเป็นจะต้องมีเลขานุการทำหน้าที่ตลอดการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนชั่วคราวทำหน้าที่เป็นการเฉพาะก่อน สำหรับวิธีการเลือกนั้นให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรตามคุณสมบัติที่ระเบียบกำหนดคือสามารถเลือกได้จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นหรือเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง สมาชิกแต่ละท่านเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคนและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน สำหรับชื่อที่จะเสนอนั้นสามารถเสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาดำเนินการ

ที่ประชุม

นายไชยรัตน์ ตี๋อินคำ ตำแหน่งสมาชิกสภาเสนอชื่อนางสุภาพ ใจจันทร์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนเป็นการเฉพาะชั่วคราว

ประธานสภา

ขอผู้รับรอง

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาผู้รับรองจำนวนสองคนคือนายกัณฑ์ ณะวงค์ และ นายสุชาติ ตีสุดหล้า

ประธานสภา

สอบถามมีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเสนอเพิ่มก็ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็นผู้ได้รับเลือก มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าทุกท่านเห็นชอบ ขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประธานสภา

แจ้งให้เลขานุการสภาชั่วคราวแจ้งรายละเอียดบันทึกการรายงานการประชุมให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแจ้งจนครบทุกรายการแล้ว ได้สอบถามที่ประชุมตามที่เลขานุการสภาชั่วคราวได้แจ้งรายงานการประชุมให้ทราบและจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบการประชุมนั้นได้ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว และได้ปิดประกาศไว้หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล มีท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศรัทธา

ที่ประชุม

-มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง  
-มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง  
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภา

ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือคำใดๆ ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย หรือให้มีการโฆษณาประกาศ ให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาได้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศรัทธา

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง  
-มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง  
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภา	ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ และได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภา ที่ประชุม	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานสภา	๔.๑ การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาแทนตำแหน่งที่ว่างกรณีลาออก กล่าวกับที่ประชุมว่าตามที่ได้มีมติเห็นชอบในการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำเกียนไปแล้วนั้น ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง จำเป็นจะต้องมีการเลือกคนใหม่มาแทนที่ ว่าง จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน สำหรับ วิธีการเลือกนั้นให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรตามคุณสมบัติที่ระเบียบกำหนดคือสามารถ เลือกได้จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นหรือเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง สมาชิกแต่ ละท่านเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคนและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน สำหรับชื่อที่จะเสนอนั้นสามารถ เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาดำเนินการ
ที่ประชุม	นายพัฒน์ คำนัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนเสนอชื่อนางชั้นทอง ดีพิชัย สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน
ประธานสภา	ขอผู้รับรอง
ที่ประชุม	มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนรับรองจำนวนสามคนคือนายสันต์ ศรีสีดา,นางสุภาพ ใจจันทร์ และนายไชยรัตน์ ตีอินคำ
ประธานสภา	สอบถามมีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเสนอเพิ่มก็ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็นผู้ ได้รับเลือก มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าทุกท่านเห็นชอบ ขอให้ผู้ที่ได้รับ เลือกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภา	ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน และเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป

#### ๔.๒ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

##### ๔.๒.๑ การพิจารณาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การดำเนินงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ประธานสภา	กล่าวกับที่ประชุมว่าตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำเกียน ได้เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน พิจารณาเห็นชอบนำพื้นที่ไป ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน รายละเอียดตามหนังสืออำเภอภูเพียง ที่ นน๑๕๑๘.๑/ว๔๒๕ ลง วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยคณะกรรมการจัดหาที่ดิน กรมป่าไม้ เห็นชอบกำหนดพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดน่าน จำนวน ๑๕ พื้นที่ รวมเนื้อที่ ๑๓๐,๖๒๘ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา เป็น พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ใน การนี้มีพื้นที่เป้าหมายในตำบลน้ำเกียน จำนวน ๑,๑๖๓ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา
-----------	--

ให้ดำเนินการ.../

ให้ดำเนินการประชุมสภา เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบนำพื้นที่ไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่สำเนาให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา จากเอกสารข้อมูลที่ได้รับ ของพื้นที่ตำบลน้ำเกีฮ่วน ที่อยู่ในพื้นที่โซน C หรือโซนอนุรักษ์ จำนวน ๑,๐๒๑ ไร่ ๔๒ ตารางวา พื้นที่โซน E หรือโซนเศรษฐกิจ จำนวน ๑๔๒ ไร่ ๑ งาน ๖๒ ตารางวา ในโซน A และนอกโซนนี้ไม่มี รวมแล้วมีจำนวน ๑,๑๖๓ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมได้

ที่ประชุม

-นายกัณหา ธนะวงศ์ สมาชิกสภาและรองประธานสภา แจ้งที่ประชุมว่าตามที่ได้ร่วมกับหลายท่านในที่นี้ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พื้นที่สำรวจจำได้ว่ามีมากกว่านี้ แต่ตอนนั้นประชาชนขอให้ดำเนินการสำรวจในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่าจะแต่ละพื้นที่อยู่ในโซนใด ในส่วนที่ไม่สามารถนำมาจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนก็จะมีคงเหลือจากที่เราสำรวจไปแล้วอยู่พอสมควร หวังว่าทางรัฐบาลก็คงจะหาแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆต่อไป

ประธานสภา

สอบถามมีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอให้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบนำพื้นที่ไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ต่อไป หรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพื้นศีรษะ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง  
-มีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง  
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภา

ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามลำดับ และเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป

#### ๔.๒.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน

ประธานสภา

กล่าวกับที่ประชุมว่าตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนได้เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนและได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดไปนั้น เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับเลือกหลายท่านได้พ้นจากตำแหน่งไป ทำให้จำเป็นต้องมีการเลือกคณะกรรมการใหม่ขึ้นมา ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับวิธีการเลือกนั้นให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาผู้ที่ตนเห็นสมควรแต่ละท่านเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคนและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน สำหรับชื่อที่จะเสนอนั้นสามารถเสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดจำนวนคณะกรรมการก่อนว่าจะใช้จำนวนกี่คน

ที่ประชุม

นายกัณหา ธนะวงศ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเสนอว่าควรใช้จำนวน ๓ คน และไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม

ประธานสภา

สอบถามที่ประชุมมีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามจำนวนที่เสนอมาคือ ๓ คน ดังนั้นขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อได้

ที่ประชุม

นายสันต์ ศรีสีดา สมาชิกสภาเสนอชื่อนายพัฒน์ คำนัฐิ สมาชิกสภา โดยมีนางชันทอง ดีพิชัย และนายสุชาติ ดีสุดหล้า เป็นผู้รับรอง

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อคนต่อไป

ที่ประชุม.../

ที่ประชุม	นายสุชาติ ดีสุดหล้า สมาชิกสภาเสนอชื่อ <u>นายไชยรัตน์ ดีอินคำ</u> สมาชิกสภา โดยมีนางสุภาพ ใจจันทร์และนายพัฒน์ คำนนฐิ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อคนต่อไป
ที่ประชุม	นายไชยรัตน์ ดีอินคำ สมาชิกสภาเสนอชื่อ <u>นางสุภาพ ใจจันทร์</u> สมาชิกสภา โดยมีนายภัณฑา ณะวงค์ และนายสันต์ ศรีสีดา เป็นผู้รับรอง
ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเสนอเพิ่มและชื่อที่เสนอครบตามจำนวนที่กำหนดถือว่าทุกท่านได้รับเลือกก็ขอให้ มีท่านใดมีความเห็นหรือมีอะไรจะเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่
ที่ประชุม	นางชั้นทอง ดีพิชัย เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน กล่าวกับท่านประธานสภา และแจ้งที่ประชุมว่าขออนุญาตนัดหมายคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาทั้งสามท่าน เพื่อประชุมในครั้งแรกในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.ณ ห้องประชุมกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เพื่อให้คณะกรรมการเลือกกันเองทำหน้าที่ประธานกรรมการและ เลขาธิการรวมถึงตรวจเรื่องอื่นตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
ประธานสภา	ขอให้คณะกรรมการร่วมประชุมตามกำหนด
ที่ประชุม	คณะกรรมการทั้งสามท่านรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา	แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะเป็นเรื่องอื่นๆที่ประชุมมีเรื่องใดจะแจ้งที่ประชุมก็ขอเชิญได้ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มอีกจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านพร้อมกับกล่าวปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา	๑๒.๕๐ น.
การประชุมครั้งต่อไป	-

ชั้นทอง ดีพิชัย ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางชั้นทอง ดีพิชัย)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พัฒน์ คำนนฐิ	ประธานคณะกรรมการ	ไชยรัตน์ ดีอินคำ	กรรมการ
(นายพัฒน์ คำนนฐิ)		(นายไชยรัตน์ ดีอินคำ)	
สุภาพ ใจจันทร์	กรรมการและเลขาธิการ		
(นางสุภาพ ใจจันทร์)			

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ยงยุทธ ดีคำวงศ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายยงยุทธ ดีคำวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
๔ สิงหาคม ๒๕๖๔